

เล็งผูก 'สำนักงานแก้จน' 'ก.ค.' ทูลเกล้าฯ แผน 20 ปี

ไทยโพสต์ • กก.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ ตั้งสำนักงานบูรณาการแก้จน จัดปัญหางบประมาณฯ ข่าวนโยบาย สศช. รับฟังความเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่ 3 คาดเสนอ ครม. เดือน พ.ค. ก่อนเข้าสภาฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ก.ค.นี้ กทม.คิกออฟ "ไทยนิยม" 21 ก.พ. จัด 200 ทีมขับเคลื่อนชุมชน

กำชับห้ามซื้อของแจก

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และนายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

อ่านต่อหน้า 10

เล็งผูก

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แลกความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศไทย หัวข้อ "ทรัพยากรมีคุณค่ากับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

นายประสารกล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งสำนักงานบูรณาการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เพื่อแก้ปัญหาค่าความซ้ำซ้อนของงบประมาณ เพราะจากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน พบว่ามีหลายหน่วยงานที่มีโครงการช่วยเหลือในด้านนี้รวมประมาณ 43 โครงการที่ทับซ้อนกัน โดยโครงการทั้งหมดก็มีวงเงินที่ถูกรับไว้ ทั้งที่เป็นงบประมาณด้านยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ

วงเงิน 331,920 ล้านบาท และถูกบรรจุในงบประมาณด้านการดูแลสวัสดิการของประชาชน วงเงิน 579,490 ล้านบาท

สำหรับข้อเสนอการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าว เห็นว่าแนวทางมีหลายระดับ ระดับบุคคลที่มุ่งเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไร้ฝีมือที่ยากจนในระดับฐานราก ระดับชุมชน มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการยกระดับสถาบันการเงินชุมชนและพัฒนาธุรกิจชุมชน รวมถึงการพัฒนาผู้นำชุมชน และระดับประเทศ มุ่งพัฒนาเมืองในภูมิภาค และจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่ยากจนอย่างเหมาะสม การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ระบบบำนาญให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม และขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม ไปยังกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ

วันเดียวกัน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 เพื่อนำเสนอการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นว่า ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นทั้ง 6 ด้าน เป็นครั้งที่ 3 และครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ภาคใต้ในวันที่ 22 ก.พ.

ที่ จ.สงขลา จากนั้นจะนำความคิดเห็นทั้งหมดประมวลเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ โดยวางกรอบระยะเวลาดำเนินการซึ่งเตรียมเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ 9 เม.ย. และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 พ.ค. ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวันที่ 8 ก.ค. และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในวันที่ 18 ก.ค.

ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร กทม. ข้าราชการ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศกว่า 3,000 คน ร่วมประชุม

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า กรอบการดำเนินการทั้ง 10 เรื่องนั้น สอดคล้องกับนโยบายของ กทม.ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับเขตจะแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนระดับชุมชน จำนวน 200 ทีม แบ่งเป็นทีมละ 7-12 คน ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 2,067 ชุมชน ซึ่งจะคิกออฟครั้งแรกในวันที่ 21 ก.พ. พร้อมกับทีมอื่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ได้จัดสรรงบประมาณ รวม 430 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนละ 2 แสนบาท

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดให้วันที่ 12-19 ก.พ. เป็นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในโครงการ ก่อนนำมาพูดคุยเพื่อดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-20 มี.ค. โดยกำหนดให้ 1 ทีมดูแลให้ครบ 10 ชุมชน ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ได้กำชับให้ กทม.ติดตามงานจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ใช้การซื้อของแจกแล้วจบโครงการ ซึ่งโครงการของแต่ละชุมชนจะขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ ฯลฯ.